



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์

ด้วยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดให้ผู้อำนวยความสะดวกการเลือกตั้งประจำจังหวัดดำเนินการเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และหลักเกณฑ์ตามระเบียบดังกล่าว โดยพิจารณาจำนวนราษฎรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากประกาศจำนวนราษฎรที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางประกาศในปีสุดท้ายก่อนมีการเลือกตั้ง (ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) และปิดประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งให้ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๓ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่พึงมี จำนวน ๓๖ คน แบ่งเป็น ๓๖ เขตเลือกตั้ง จำนวน ๓ รูปแบบ ตามที่ระเบียบกำหนดตั้งรายละเอียดปรากฏตามรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง และแผนที่แสดงการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ แนบท้ายประกาศนี้

ดังนั้น หากประชาชนในเขตเลือกตั้งท่านใดมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอให้จัดทำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเป็นหนังสือส่งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์ ๙๐๖ หมู่ ๗ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๖๒๕ ๖๐๑๔ โทรสาร ๐ ๕๖๒๕ ๖๐๑๗ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ อนึ่งกรณีบุคคลใดต้องการรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งที่ปิดประกาศไว้ให้ขอคัดสำเนาจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์ โดยเสียค่าใช้จ่ายเองตามวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์ กำหนดหรือดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์ <https://www.ect.go.th/nakhonsawan>

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายดัมพ์ สุริโย)

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์